

Phụ lục

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 169/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch #sovb /KH-UBND ngày #nbh tháng năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT	NỘI DUNG	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
I	Công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại đối với người Quảng Nam ở nước ngoài			
1	Thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trên các phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các Sở, Ban, ngành liên quan, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và các địa phương	2022-2026
2	Thông tin kịp thời về tình hình của tỉnh, của đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đến cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài thông qua Chuyên mục “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh	Sở Ngoại vụ	Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, ngành liên quan	2022-2026
3	Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người Quảng Nam ra bên ngoài; kịp thời thông tin các hoạt động tích cực của kiều bào ở trong nước và ngoài nước, đáp ứng các nhu cầu thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương	2022-2026
4	Cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời các vấn đề liên quan đến kiều bào; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp,	Sở Ngoại vụ	Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các	2022-2026

	phản ứng nhanh, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước và quê hương.		Sở, Ban, ngành, liên quan.	
5	Tăng cường các hoạt động thông tin, kết nối với các Hội người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước có đông người Quảng Nam định cư, sinh sống.	Sở Ngoại vụ	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, Ban, ngành, địa phương	2022-2026
II	Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện hiệu quả chủ trương đại đoàn kết dân tộc với người Quảng Nam ở nước ngoài			
1	Vận động người Quảng Nam ở nước ngoài, chú trọng hướng tới đối tượng kiều bào trẻ, đồng thời tiếp tục coi trọng, quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những kiều bào có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Ngoại vụ	Các Sở, Ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
2	Tăng cường các hoạt động hướng về cội nguồn dành cho người Quảng Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ.	Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn; các Sở, Ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
3	Kiên trì vận động những kiều bào còn định kiến để giúp kiều bào củng cố niềm tin, nhận thức và hành động phù hợp vì lợi ích quốc gia - dân tộc.	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
III	Xây dựng các biện pháp đồng bộ, củng cố, hỗ trợ các hội đoàn người Quảng Nam ở nước ngoài			
1	Nghiên cứu hỗ trợ thành lập các hội đoàn của thân nhân người Quảng Nam ở nước ngoài tại các địa phương.	UBND các huyện, thị xã, thành phố	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ	2022-2026
2	Tổ chức gặp mặt các hội đoàn NVNONN nhân các chuyến công tác nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh	Sở Ngoại vụ	Các Sở, Ban, ngành liên quan	2022-2026

IV	Việc hỗ trợ người Quảng Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại			
1	Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đào tạo, định hướng, trang bị kiến thức cần thiết, bồi dưỡng kỹ năng, tay nghề cho người lao động Quảng Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở Ngoại vụ; các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
2	Xây dựng cơ chế phối hợp để xử lý triệt để, đẩy lùi tình trạng người Quảng Nam ở nước ngoài vi phạm pháp luật nước sở tại.	Công an tỉnh	Các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
3	Kịp thời phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh ... nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân Quảng Nam ở nước ngoài.	Sở Ngoại vụ	Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
V	Khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc			
1	Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cập nhật, nắm bắt thông tin, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tham mưu UBND tỉnh các chính sách phù hợp để kêu gọi, thu hút nguồn lực, khuyến khích và tạo điều kiện cho kiều bào về xây dựng quê hương.	Sở Ngoại vụ	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở KH và CN và các Sở, Ban, ngành liên quan	2022-2026
2	Chủ động nghiên cứu, xây dựng các lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài và kế hoạch triển khai cụ thể nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tăng cường thông tin các cơ chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư nhằm thu hút kiều bào về	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026

	đầu tư tại tỉnh Quảng Nam.			
3	Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời và thỏa đáng các yêu cầu của kiều bào về quốc tịch, hộ tịch, thừa kế, hôn nhân, lý lịch tư pháp, mua nhà ở...	Sở Tư pháp	Sở Xây dựng, các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
4	Hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các chính sách liên quan đến đăng ký lưu trú, cấp thẻ tạm trú, thường trú, hồi hương... cho kiều bào.	Công an tỉnh	UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
5	Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về thăm quê, sinh sống và sản xuất kinh doanh.	UBND các huyện, thị xã, thành phố	Các Sở, Ban, ngành liên quan	2022-2026
6	Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách phù hợp thu hút, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của tri thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.	Sở Kế hoạch và đầu tư	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, Ban, ngành liên quan	2022-2026
7	Tổ chức xúc tiến, mời gọi và tạo điều kiện tối đa cho người Quảng Nam ở nước ngoài về đầu tư tại quê hương.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Ngoại vụ và các Sở, Ban, ngành liên quan, các địa phương	2022-2026
8	Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi các Hội người Việt Nam ở nước ngoài, bà con kiều bào ở nước ngoài.	Sở Ngoại vụ	Các Sở, Ban, ngành liên quan	2022-2026
9	Đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân kiều bào có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng tỉnh nhà và các tổ chức, cá nhân có thành tích vận động, kêu gọi kiều bào hướng về xây dựng quê hương nhằm kịp thời tôn vinh, động viên, khích lệ kiều bào.	Sở Ngoại vụ	Sở Nội vụ, các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
10	Khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc	Sở Ngoại vụ	Công an tỉnh, Liên hiệp	

	Quảng Nam ở nước ngoài, hướng tới kết nối, vận động bà con về xây dựng quê hương, đất nước.		các tổ chức hữu nghị tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
11	Tăng cường kết nối doanh nhân của tỉnh với doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi và cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, thị hiếu, quy định về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của các thị trường nước sở tại, làm cầu nối giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Quảng Nam đến doanh nghiệp các nước	Sở Công Thương	Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan	2022-2026
VI	Việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc			
1	Nghiên cứu cử giáo viên dạy Tiếng Việt cho con em người Việt Nam tại tỉnh Sê Koong, nước CHDCND Lào.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trường Đại học Quảng Nam	2022-2026
2	Thúc đẩy, vận động chính quyền địa phương các nước mà tỉnh có quan hệ hợp tác ủng hộ việc đưa tiếng Việt vào giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại địa bàn có đông người Việt sinh sống.	Sở Ngoại vụ	Sở Giáo dục và Đào tạo	2022-2026
3	Tiếp tục tổ chức gặp mặt kiều bào trở về quê hương trong dịp Tết Nguyên đán.	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
4	Tổ chức các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn, giao lưu ở những nước có đông kiều bào gốc Quảng Nam vào dịp Lễ, Tết, các ngày kỷ niệm truyền thống, lễ hội trọng đại của dân tộc.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Ngoại vụ và các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan	2022-2026
5	Tạo điều kiện để cộng đồng người Quảng Nam ở nước ngoài	Sở Ngoại vụ	Sở Kế hoạch và Đầu tư,	2022-2026

	tham gia các chương trình, hoạt động nhân ngày Việt Nam, Tuần lễ văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại... do tỉnh tổ chức hoặc tham gia ở nước ngoài.		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương; các Sở, Ban, ngành liên quan	
6	Tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu của thanh, thiếu niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh với các thanh, thiếu niên và tri thức trẻ là người Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài bằng các hình thức phù hợp; tập hợp lực lượng thanh niên kiều bào đóng góp sức trẻ và trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh.	Tỉnh đoàn Quảng Nam	Sở Ngoại vụ, các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	2022-2026
VII	Tiếp tục kiện toàn cơ chế phối hợp; tăng cường nguồn lực thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài			
1	Tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam; Rà soát, kiện toàn, bổ sung các văn bản có liên quan về cơ chế phối hợp, hoạt động của Ban về người Việt Nam ở nước ngoài	Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh	Các cơ quan thành viên Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh	2022-2026
2	Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu công tác NVNONN của các Sở, Ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh	Sở Ngoại vụ	Các cơ quan thành viên Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh	2022-2026